

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa XIII và các kỳ họp trước

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-HĐND ngày 01/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa XIII và các kỳ họp trước.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa XIII và các kỳ họp trước, như sau:

I. Tại báo cáo số 495/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện về kết quả giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa XIII và các kỳ họp trước:

Theo đó tại kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa XIII và các kỳ họp trước các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện giải quyết xong; có 28 ý kiến, kiến nghị được trả lời và có lộ trình, định hướng giải quyết, nay báo kết quả giải quyết, như sau:

1. 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong, cụ thể:

1.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí vốn để làm đường ra khu sản xuất tại cánh đồng Ia Khôn vì hiện nay đường hư hỏng, lầy lội vào mùa mưa khó khăn cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản (*cử tri xã Ia Băng*).

Kết quả giải quyết: Tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng năm 2019 với chiều dài 2.024,69m đảm bảo cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

1.2. Bão số 9 năm 2020 gây thiệt hại lớn, Nhân dân thôn 18 đã tổng hợp danh sách các hộ bị thiệt hại gửi UBND huyện đề nghị hỗ trợ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả đề nghị UBND huyện thông tin cho Nhân dân được biết (*cử tri xã Đak Somei*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã xuất ngân sách cấp về UBND xã đề hỗ trợ, khắc phục hậu quả do bão số 9 năm 2020 gây ra theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 29/01/2021, theo đó xã Đak Somei được hỗ trợ 128,96 triệu đồng cấp cho 247 hộ dân/5 thôn làng theo danh sách bị thiệt hại trong đó có các hộ dân nêu trên.

1.3. Đề nghị UBND huyện sửa chữa đập thủy lợi Đak Kadok đã bị hư hỏng và làm rọ đá khu vực Đak Hruk và Đak Hdal cho khoảng 25 ha lúa thường xuyên bị thiếu nước (*cử tri xã Đak Somei*).

Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra, công trình thủy lợi Đak Kadok đã được đầu tư sửa chữa năm 2016, trong đó: tu sửa 1,6 km kênh mương, kinh phí 48 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi. Đến năm 2018 huyện tiếp tục phân bổ kinh phí 10 triệu đồng và UBND xã Đak Somei huy động Nhân dân góp công nạo vét, tu sửa 500m kênh đất phía hạ lưu. Qua kiểm tra hiện trạng công trình bị bồi lấp hoàn toàn đập đầu mỗi, không có cửa phai cống lấy nước, cống xả cát, cỏ mọc trên

toàn bộ tuyến kênh nên nước không chảy về hạ lưu được, yêu cầu UBND xã Đak Somei chỉ đạo Nhân dân tiến hành nạo vét các hạng mục công trình đập đầu mối và toàn bộ tuyến kênh để lưu thông dòng chảy phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp khu vực cánh đồng Đak Kadok, chịu trách nhiệm quản lý khai thác vận hành công trình đạt hiệu quả để phục vụ sản xuất cho các hộ gia đình đang trồng trọt lúa và cây trồng khác trên lưu vực.

Về công trình thủy lợi Đak Hdal, UBND huyện đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 167/HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND huyện, dự kiến đầu tư xây mới đập tràn, kênh và công trình trên kênh với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Về đầu tư rọ đá tại khu vực suối Đak Hruk, qua kiểm tra khảo sát nhận thấy khu vực này không phải nhu cầu đầu tư rọ đá phục vụ tưới tiêu thủy lợi mà là nhu cầu đầu tư 5 vị trí công kết hợp cầu giao thông phục vụ nhu cầu giao thông đi lại phục vụ vận chuyển nông sản cho Nhân dân khu vực cánh đồng Đak Hruk, yêu cầu UBND xã Đak Somei kiểm tra, rà soát đăng ký cầu đầu tư công trình công kết hợp cầu giao thông tại 5 vị trí trên tuyến đường này, gửi UBND huyện tổng hợp, đưa vào kế hoạch đầu tư để có cơ sở triển khai thực hiện.

1.4. Đề nghị Hội Công trình Đô thị huyện quan tâm sửa chữa, thay thế các bóng điện đường đã bị hư hỏng, không sáng như: đường Nguyễn Huệ, đối diện công Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang (TDP 2); đường Trần Quang Khải, đường Nơ Trang Long (TDP 5); đường Phạm Ngũ Lão, Phan Bội Châu, Nguyễn Trãi (TDP 6); đường Hoàng Hoa Thám, nối dài (thôn 1); đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, nối dài (thôn 3) (*Cử tri thị trấn Đak Đoa*).

Kết quả giải quyết: Hội Công trình đô thị đã khắc phục sửa chữa xong các bóng hư hỏng trong năm 2021.

1.5. Hiện nay khu dân cư làng Tul Đoa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị UBND huyện triển khai đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân để đảm bảo công tác quản lý đất đai trên địa bàn chặt chẽ hơn (*cử tri xã Đak Somei*).

Kết quả giải quyết: Qua làm việc với UBND xã Đak Somei xác định khu vực này đã được đo đạc tập trung năm 2000 và còn 54 hộ và các hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 19D chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND xã Đak Somei thông báo, hướng dẫn bằng văn bản, hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai cấp giấy theo quy định.

1.6. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát và bố trí nguồn vốn làm hệ thống thoát nước và kè Taluy chống sạt lở thuộc tuyến đường từ thôn O Ngó đi đến quốc lộ 14 hiện chưa được giải quyết (*cử tri xã Ia Băng*).

Kết quả giải quyết: Công trình trên không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. Do đó, yêu cầu UBND xã Ia Băng tuyên truyền vận động Nhân dân khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước.

1.7. Đường hẻm Lý Thường Kiệt thông qua khu dân cư Nguyễn Trãi còn khoảng 20m đường nhựa chưa được thông tuyến, đề nghị huyện giải quyết (*cử tri thị trấn Đak Đoa*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã đền bù cho các hộ dân, cơ quan chuyên môn đã bàn giao xong mặt bằng, hướng tuyến. Tuy nhiên, UBND thị trấn không vận động được Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để triển khai thực hiện theo hình thức đường giao thông nông thôn nhà nước và Nhân dân cùng làm. Yêu cầu UBND thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tham gia.

2. 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời và có lộ trình, định hướng giải quyết:

2.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư làm đường nội đồng từ cánh đồng SAK đến cánh đồng Kông Gọ, xã ADok với chiều dài khoảng 1.000m giúp Nhân dân đi lại và sản xuất thuận lợi hơn (*cử tri xã ADok*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã khảo sát và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trình kiên cố hóa nội đồng và kênh mương trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021-2025.

2.2. Hỗ trợ kinh phí đầu tư đường từ làng Ring Rai đi qua xã Trà Đa – Thành phố Pleiku (đường này vừa phục vụ sản xuất, vừa tiện đi lại khám chữa bệnh, giao lưu hàng hóa cho Nhân dân) (*cử tri xã Hà Bầu*).

Kết quả giải quyết: Năm 2022, UBND huyện đã bố trí vốn đầu tư công trình đường ra khu sản xuất cánh đồng Ring Rai, xã Hà Bầu.

2.3. Có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã đo đất cho Nhân dân thôn O Đeh 02 ha làm nghĩa địa nhưng đến nay chưa bàn giao cho thôn (*cử tri xã Ia Pét*).

Kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã có Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và giao cho UBND huyện Đak Đoa quản lý để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các xã: KDang, Ia Pét, Ia Băng và ADok; Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian chờ UBND tỉnh làm việc với Tập Đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để thống nhất phương án xử lý tài sản là cây cao su trong quá trình thu hồi đất. Để thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Ngày 31/5/2022 UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang đã có buổi làm việc thống nhất phương án xử lý tài sản là cây cao su trong quá trình thu hồi đất để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và sẽ sớm bàn giao 02 ha đất cho Nhân dân thôn O Đeh làm nghĩa địa trong thời gian tới.

2.4. Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Hải Yang, vì còn nhiều diện tích đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*cử tri xã Hải Yang*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã tiến hành rà soát cụ thể khu vực, vị trí cần đo đạc, sau khi có kết quả UBND huyện tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí đo đạc theo quy định đối với khu vực đo đạc tập trung; đối với vị trí nhỏ lẻ, xen kẽ của các hộ gia đình, nếu có nhu cầu liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh Đak Đoa để thực hiện việc đo đạc (dạng trích đo).

2.5. Làm việc với ngành điện lực bổ sung, kéo thêm trụ điện sinh hoạt cho khu dân cư Làng Bót và làng Ròng (*cử tri xã HNol*).

Kết quả giải quyết: Tại làng Ròng đã thực hiện đóng điện từ ngày 05/8/2021, tại làng Bót Điện lực Đak Đoa đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

2.6. Xem xét, bố trí vốn đầu tư để xây dựng cầu thôn 1, xã Đak Krong nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất cho Nhân dân hai xã và lưu thông hàng hóa (cử tri xã Đak Krong).

Kết quả giải quyết: Do nguồn vốn đầu tư lớn, hiện tại không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. UBND huyện đã đăng ký công trình này vào Dự án xây dựng cầu dân sinh từ vốn vay do Ngân hàng Thế giới tài trợ (LRAMP), nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi.

2.7. Làm mương thoát nước một số tuyến đường như: Võ Thị Sáu, Nơ Trang Long, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Lê Hồng Phong, đường từ cổng chào thôn 4 đi vào, các tuyến đường ở thôn Piom (cử tri thị trấn Đak Đoa).

Kết quả giải quyết: Việc triển khai đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước nội thị trấn Đak Đoa, UBND huyện đưa vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình. Việc đầu tư hệ thống thoát nước phải đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt. Trước mắt trong năm 2022, ưu tiên xử lý cấp bách những vị trí xung yếu, ngập nước cục bộ khi mưa, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân đã được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư. Tuyến đường Nguyễn Viết Xuân đã mở rộng xong nền đường năm 2022, đường Lê Hồng Phong đang triển khai hoàn thiện. Các tuyến đường còn lại không có trong kế hoạch đầu tư công 2021-2025. Yêu cầu, UBND thị trấn Đak Đoa vận động Nhân dân phát quang dọc tuyến, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước.

2.8. Xem xét, sửa chữa một số tuyến đường đã hư hỏng như: Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Âu Cơ, Nguyễn Thiếp (cử tri thị trấn Đak Đoa).

Kết quả giải quyết: Hằng năm UBND huyện đều ưu tiên đầu tư vốn chính trang đô thị, duy tu sửa chữa các tuyến đường nội thị trấn Đak Đoa: Các tuyến Phạm Ngũ Lão, Âu Cơ, một đoạn tuyến Nguyễn Trãi đã được sửa chữa xong; tuyến đường Nguyễn Thiếp đang triển khai hoàn thiện duy tu, sửa chữa; các tuyến đường còn lại sẽ chỉ đạo kiểm tra, xem xét để đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2023 và các năm tiếp theo.

2.9. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường liên xã (mỗi bên 1m) đoạn từ thôn 10 đến hết thôn Ngom Thung, xã Ia Pét với chiều dài khoảng 4km, vì thực tế đường chỉ rộng 3m nhưng hiện nay lưu lượng xe qua lại quá nhiều, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông (cử tri xã Ia Pét).

Kết quả giải quyết: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang triển khai thi công.

2.10. Đề nghị UBND huyện sớm bàn giao đất sân bóng, hồ nước, hội trường thôn 3 về cho UBND xã Đak Krong quản lý (cử tri xã Đak Krong).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND xã Đak Krong, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Đak Đoa tổ chức đo đạc thửa đất để xác định diện tích bàn giao lại cho địa phương quản lý và sử dụng. Sau khi có kết quả đo đạc thực tế, UBND

huyện sẽ bàn giao đất từ Công ty Cà phê Đắk Đoa về cho UBND xã Đắk Krong quản lý, sử dụng.

2.11. Đề nghị UBND huyện tiếp tục bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Glar đi xã Trang và từ xã Trang đi HNol, hiện nay hư hỏng nhiều, đường nhỏ hẹp, xuống cấp Nhân dân đi lại rất khó khăn (*cử tri xã Trang, HNol*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã sửa chữa trong năm 2021 và đã bố trí vốn tiếp tục sửa chữa năm 2022.

2.12. Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư xây dựng quy hoạch hoa viên Nguyễn Trãi (*cử tri thị trấn Đắk Đoa*).

Kết quả giải quyết: Công trình đang triển khai thi công.

2.13. Đề nghị UBND huyện triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất tại trụ sở xã Trang (cũ) và triển khai xây dựng chợ xã Trang (*cử tri xã Trang*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện xây dựng kế hoạch bán đấu giá đất trong giai đoạn trung hạn 2022-2025 để có kinh phí xem xét đầu tư hạ tầng xung quanh chợ, còn việc xây dựng chợ thực hiện kêu gọi đầu tư sau khi đầu tư hạ tầng và phù hợp với quy hoạch.

2.14. Đề nghị UBND huyện khảo sát, đầu tư sửa chữa tuyến đường liên xã Đắk Somei - Hà Đông tại một số đoạn bị hư hỏng; gắn các bảng tuyên truyền an toàn giao thông tại một số vị trí trên tuyến đường; xem xét gắn các gương cầu lồi tại các khúc cua tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua lại (*cử tri xã Hà Đông*).

Kết quả giải quyết: UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị triển khai trong năm 2022. Việc gắn các bảng tuyên truyền, UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn an toàn giao thông năm 2022 lắp đặt bổ sung cọc tiêu, biển cảnh báo giao thông trên tuyến đường và đang triển khai thi công lắp đặt. Về lắp đặt gương cầu lồi, Huyện đoàn Đắk Đoa huy động xã hội hóa chuẩn bị triển khai lắp đặt. Yêu cầu UBND các xã: Hà Đông, Đắk Somei tăng cường phát dọn hành lang tuyến để các công trình triển khai phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

2.15. Đề nghị UBND huyện đầu tư duy tu, sửa chữa công trình giao thông đường đi khu sản xuất làng Kon Jôt, bị hư hỏng do sạt lở bờ suối sau mưa bão năm 2020, hiện có nguy cơ sạt lở cả đoạn đường dẫn đến cắt đứt giao thông đi lại tuyến đường từ làng đi ra khu sản xuất chính (*Kích thước đoạn thuộc tuyến đường bị hư hỏng cần đầu tư sửa chữa: Dài 60m * Rộng 5m * Cao 10m*) (*cử tri xã Hà Đông*).

Kết quả giải quyết: HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND, ngày 28/7/2021 về việc phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách năm 2020. Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Sở Tài chính yêu cầu bố trí 70% nguồn kết dư ngân sách để cải cách tiền lương. Vì vậy, công trình chưa được triển khai. UBND huyện đã đề xuất đầu tư trong Dự án giãn dân xã Hà Đông và đã trình Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp. Trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị UBND xã vận động Nhân dân gia cố cọc tre chống sạt lở và gắn biển cảnh báo 02 đầu vị trí sạt lở.

2.16. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Hạt quản lý đường bộ Quốc lộ 19 khơi thông rãnh thoát nước qua đường Quốc lộ 19 (đoạn Thôn 1 gần cầu Lê Cần) vì mùa mưa nước thoát không kịp gây ngập đường cục bộ (*cử tri xã Tân Bình*).

Kết quả giải quyết: Hiện nay, dự án nâng cấp Quốc lộ 19 đang triển khai thi công, trong đó có hệ thống thoát nước qua địa phận thôn 1, xã Tân Bình.

2.17. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm cầu treo dân sinh thuộc làng Đak Mong, xã Đak Krong tạo điều kiện sinh hoạt và đi lại cho Nhân dân 2 xã Đak Krong và Kon Gang (*cử tri xã Đak Krong*).

Kết quả giải quyết: Do nguồn vốn đầu tư lớn nên UBND huyện chưa bố trí ngân sách huyện trong giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã đăng ký công trình này vào Dự án xây dựng cầu dân sinh từ vốn vay do Ngân hàng Thế giới tài trợ (LRAMP), đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

2.18. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư hệ thống nước sạch tại đường Ngô Gia Tự và đường Võ Thị Sáu (TDP 2) (*Cử tri thị trấn Đak Đoa*).

Kết quả giải quyết: Đã có trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2022-2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang lập hồ sơ triển khai theo Kế hoạch và nguồn vốn được giao.

2.19. Hiện nay, một số đoạn đường nhánh tại các thôn Tuoh Ktu (tuyến số 2 song song với đường liên xã, đoạn từ nhà ông Ninh đến nhà ông Nũk - thôn Tuoh Ktu); thôn Groi Wét (tuyến số 5, song song với đường liên xã) các tuyến đường này dân tự kéo điện để sử dụng, trụ điện còn tạm bợ, chủ yếu sử dụng trụ điện cũ, dây điện không đảm bảo an toàn, dễ xảy ra cháy nổ (*cử tri xã Glar*).

Kết quả giải quyết: Điện lực Đak Đoa đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

2.20. Quan tâm sớm kéo đường dây điện hạ thế dọc tuyến đường từ đầu làng Kon Mahar đi trung tâm xã vì hiện nay trên dọc tuyến đường này có 29 nhà hộ dân ở chưa có điện (*Chiều dài từ trụ điện hạ thế hiện có đến hộ cuối cùng chưa có điện là 2,2 km*) (*cử tri xã Hà Đông*).

Kết quả giải quyết: Điện lực Đak Đoa đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

2.21. Đề nghị UBND huyện rà soát lại đường điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 19 qua địa phận xã Tân Bình, vì hiện nay có một số bóng hư hỏng cần sửa chữa hoặc thay mới và cho lắp thêm bóng điện chiếu sáng ở tất cả trụ điện đường trên Quốc lộ 19, vì vừa rồi Điện lực thay trụ điện mới nên khoảng cách giữa các trụ cách xa hơn so với trước đây, để đảm bảo chiếu sáng cho các phương tiện lưu thông trên đường vào ban đêm đảm bảo an toàn (*cử tri xã Tân Bình*).

Kết quả giải quyết: Đội Công trình đô thị đã khắc phục sửa chữa xong một số bóng hư hỏng trong năm 2021; căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, giao Đội công trình đô thị huyện khảo sát, lắp đặt thêm bóng điện chiếu sáng ở một số trụ điện đường trên Quốc lộ 19 trong thời gian tới.

II. Tại kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa XIII, Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến 23 ý kiến, kiến nghị:

Trong đó, có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong (*UBND huyện đã có văn bản 2591/UBND-TH ngày 13/12/2021 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa XIII*); 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trả lời và có lộ trình, định hướng giải quyết, nay báo kết quả giải quyết, như sau:

1. 03 Có ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong, cụ thể:

1.1. Đề nghị UBND huyện đầu tư làm đường liên xã giữa thôn Dung Rơ - xã Kon Gang đi KDập - xã HNeng còn 975m vì đoạn đường nay thuộc địa giới hành chính của xã HNeng (*cử tri xã Kon Gang*).

Kết quả giải quyết: Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện khóa XIII – Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) thông qua không có công trình này. Yêu cầu, UBND các xã Kon Gang, HNeng thực hiện huy động đóng góp để cùng với Ngân sách tỉnh, huyện, xã thực hiện đầu tư công trình này theo chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương.

1.2. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ nguồn vốn kiên cố hóa hạ tầng giao thông, kênh mương cho xã là 2km, xã đã triển khai thực hiện. Tuy nhiên, khối lượng này chưa đáp ứng hết nhu cầu của các thôn làng trên địa bàn xã. Hiện nay, nhu cầu đăng ký làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương của các thôn vẫn còn rất nhiều. Đề nghị UBND huyện phân bổ chỉ tiêu kiên cố hóa hạ tầng giao thông, kênh mương và các nguồn vốn làm đường nội đồng cho xã để xã phân bổ cho các thôn triển khai thực hiện (*cử tri xã GLar*).

Kết quả giải quyết: Về triển khai Chương trình kiên cố hóa kênh mương có hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Đak Đoa. UBND xã Glar không đăng ký nhu cầu đầu tư theo Chương trình nên UBND huyện chưa có cơ sở để đưa vào Kế hoạch triển khai, thực hiện. Do đó, yêu cầu UBND xã Glar rà soát, đăng ký nhu cầu cần đầu tư bao nhiêu km kênh mương nội đồng, ở khu vực cánh đồng nào để UBND huyện xem xét nếu phù hợp sẽ đưa vào Kế hoạch đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

1.3. Đề nghị UBND huyện quan tâm, sửa chữa đường Nguyễn Thiếp với đường Trần Phú tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng (*cử tri thị trấn Đak Đoa*).

Kết quả giải quyết: Tuyến đường đã duy tu, sửa chữa xong.

2. Có 09 ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời và có lộ trình, định hướng giải quyết:

2.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư hệ thống thoát nước trên các tuyến đường Nay Đer, Trần Kiên, Phan Chu Trinh (thôn Piom), đường Nơ Trang Long (TDP 5) vì vào mùa mưa một số đoạn trên các tuyến đường này nước tràn trên đường, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông (*cử tri thị trấn Đak Đoa*).

2.2. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư hệ thống mương thoát nước, nhằm giảm thiểu thiệt hại hoa màu, ruộng lúa của người dân trên cánh đồng Tô Neng (thôn Piom), vì lượng nước mưa trên các tuyến đường phía bắc (đường Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Nay Đer, Trần Kiên ...) đổ xuống quá lớn, nên gây thiệt hại một số ruộng lúa, hoa màu của người dân (*cử tri thị trấn Đak Đoa*).

Kết quả giải quyết: Hệ thống thoát nước đô thị khi đầu tư phải đảm bảo đúng chỉ giới quy hoạch, năm 2022 huyện chưa có nguồn kinh phí để phân bổ đầu tư hạng mục hệ thống thoát nước tại thị trấn Đak Đoa đối với các tuyến đường nêu trên. Trước mắt, yêu cầu UBND thị trấn Đak Đoa triển khai cho Nhân dân khơi thông cống rãnh, bố trí cống lồi vào nhà để thoát nước tránh ảnh hưởng đến nền mặt đường. Đối với các tuyến đường Nay Đer, Trần Kiên, Phan Chu Trinh (thôn

Piom) bị ảnh hưởng khi có mưa từ các tuyến đường khác chảy về. Trong năm 2022-2023 Ban quản lý dự án giao thông II thuộc Bộ giao thông – Vận tải triển khai thi công tuyến Quốc lộ 19 (tuyến Nguyễn Huệ đoạn qua thôn Piom), theo thiết kế hệ thống rãnh dọc tuyến Nguyễn Huệ, nước chảy về hướng xã An Phú, khi nước ở các tuyến đường phía Bắc: Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong sẽ hạn chế nước chảy vào các tuyến đường Nay Đer, Phan Chu Trinh và Trần Kiên và các tuyến đường của thôn Piom.

2.3. Đề nghị UBND huyện bố trí đầu tư kiên cố hóa kênh mương cánh đồng AYun xã HNol trong năm 2022 vì bị sạt lở nặng do cơn bão số 8 vừa qua, Nhân dân làng Thung đã khắc phục nhiều lần nhưng không đảm bảo nước tưới cho cánh đồng 32ha (cử tri xã HNol).

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã xuất ngân sách hỗ trợ 110 công đường kính 01m, chiều dài 01m vận chuyển đến trung tâm làng Thung và hỗ trợ thêm 08 ca máy đào, tổng kinh phí 128 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2022 để hỗ trợ cho UBND xã HNol và Nhân dân làng Thung nạo vét, kiên cố hóa đoạn kênh bị sạt lở. Yêu cầu UBND xã HNol và Nhân dân làng Thung khẩn trương lắp đặt công đoạn khu vực bị sạt lở để lưu thông dòng chảy phục vụ tưới cho cánh đồng Ayun.

2.4. Đề nghị UBND huyện đầu tư làm đường từ thôn Bình Giang, xã Hneng, đi thị trấn Đak Đoa còn 253m vì đoạn đường nay thuộc địa giới hành chính của Thị trấn Đak Đoa (cử tri xã Hneng).

Kết quả giải quyết: Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện khóa XIII – Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) thông qua không có công trình này. Trước mắt, yêu cầu UBND xã HNeng phối hợp với UBND thị trấn Đak Đoa vận động Nhân dân thực hiện đầu tư công trình này theo Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương.

2.5. Đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện xử lý bãi rác thuộc địa phận xã Nam Yang giáp với thôn Đê Hoch xã Đak Krong vì bãi rác này không được xử lý nên ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân (cử tri xã Đak Krong).

Kết quả giải quyết: UBND xã Nam Yang đã xây dựng phương án di dời lượng rác về bãi rác của huyện, trong thời gian chờ phê duyệt phương án; đồng thời UBND xã đã tiến hành phun hóa chất và đốt rác theo quy định.

2.6. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Mang Yang quan tâm nâng cấp hệ thống điện và kéo đường dây điện 3 pha để phục vụ hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn xã Hải Yang (cử tri xã Hải Yang).

Kết quả giải quyết: Hiện nay trên địa bàn xã Hải Yang hầu hết các thôn, làng đã được kéo đường dây điện 3 pha, riêng làng Bông Hiot đã có một xuất tuyến 03 pha và 01 xuất tuyến 01 pha. Đối với xuất tuyến 01 pha Điện lực Mang Yang đã đăng ký vào danh mục đầu tư và triển khai thực hiện năm 2023.

2.7. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Đak Đoa mắc đường điện nhánh (xương cá) cho các hộ dân thôn Cầu Vàng vì hiện nay còn 05 nhánh cách xa trụ chính (cử tri xã KDang).

Kết quả giải quyết: Đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

2.8. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Đak Đoa lắp thêm Trạm hạ thế cho các hộ dân làng K'Tăng tại đường vào khu dân cư mới vì hiện nay Nhân dân kéo dây điện đường dây quá xa, điện yếu không đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất (*cử tri xã KDang*).

Kết quả giải quyết: Đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

2.9. Hiện nay, một số khu vực tại thôn Dur (khu vực gần bãi đá); thôn Dôr 2 (đoạn từ nhà ông Tru xuống cánh đồng Kodơ). Nhân dân tự kéo điện để sử dụng, trụ điện còn tạm bợ, chủ yếu là sử dụng trụ tiêu cũ, dây điện không đảm bảo an toàn, dễ xảy ra cháy nổ, chi phí thanh toán tiền điện hàng tháng cao (do tự liên hệ sử dụng điện với các đơn vị cung cấp điện tư nhân). Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Điện lực Đak Đoa khảo sát và có kế hoạch đầu tư hệ thống đường dây và trụ điện mới để Nhân dân sử dụng điện an toàn, giảm chi phí cho người dân (*cử tri xã Glar*).

Kết quả giải quyết: Tại thôn Dur (khu vực gần bãi đá) chỉ có 8 hộ dân nằm rải rác (khu vực rẫy cà phê, không phải là khu dân cư) nên không thể thực hiện điện lưới khu vực này; tại thôn Dôr 2 (đoạn từ nhà ông Tru xuống cánh đồng Kodơ) Điện lực Đak Đoa đã đưa vào kế hoạch xây dựng năm 2023 và được Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt và thực hiện năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Thường trực HĐND huyện xem xét, giám sát./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng